
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
ของ 

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

  ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ หอง ยมธารา ชั้น 2 โรงแรมแมน้ํา รามาดาพลาซา 

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

 กอนเริ่มการประชุม บริษัทไดนําเสนอวีดีทัศนแนะนําบริษัท ใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบตั้งแตเวลา 08.30น. 

จนถึงเวลา 10.00 น.  
 

 พลเอกวัธนชัย  ฉายเหมือนวงศ เปนประธานที่ประชุม 

 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนมารวมประชุม (ทั้งที่มาดวยตนเองและมอบฉันทะ) จํานวน 114 

ราย  รวมจํานวนหุน  386,006,249 หุน  เทากับรอยละ  38.60 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด (จํานวน 

1,000,000,000 หุน) ครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท โดยมีคณะกรรมการ ผูบริหาร ที่ปรึกษาบริษัท และผูสอบ

บัญชีของบริษัทเขารวมประชุม ดังนี้ 

กรรมการและผูบริหารบริษัท 

   1. พลเอกวัธนชัย  ฉายเหมือนวงศ  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 

   2. นายสุรพงษ ชูรังสฤษฏิ์   รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

      (กรรมการอิสระ) 

   3. ผศ.ดร. อภิชา  บุญภัทรกานต    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

   4. ดร.ณคุณ  ธรณีนิติญาณ   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

   5. นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห   กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

   6. นายสมเกียรติ  วงศาโรจน  กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 

   7. นางพิมสิริ กีรติเธียรสิริ   กรรมการ 

   8. นายฤทธิรงค  อินทรจินดา  กรรมการ 

   9. นายธีระ  ผลเจริญสุข   กรรมการ / ผูอํานวยการฝายโรงงาน 

 10. ดร. เริ่ม ใสแจม   ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

ที่ปรึกษาบริษัท 

1. พล.ต.ท. มงคล  กมลบุตร 

ผูสอบบัญชีของบริษัท 

1. นายนริศ เสาวลักษณสกุล บริษัท เอส. เค .แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด 
 

 ประธานฯ ไดมอบหมายให นายกฤตภาส  เดี่ยววาณิชย พิธีกร เปนผูชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ วิธีการลงคะแนน 

และการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละวาระ ดังนี้ 

1. ในการประชุมมีวาระทั้งหมด 9 วาระ การนับคะแนนเสียง 1 หุนเทากับ 1 เสียง ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ

จะมีบัตรลงคะแนนทานละ 1 ใบ ๆ ละ 9 วาระ จะมีการขอมติที่ประชุมแตละวาระ แตจะมีอยู 1 วาระ ที่ไมตองลงคะแนน

เสียง ไดแก วาระที่ 2 เนื่องจากเปนวาระแจงเพื่อทราบ   
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2. กรณีทานผูถือหุนไมสงบัตรลงคะแนน จะถือวาผูถือหุนเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการ อนึ่ง หาก

ทานไมเห็นดวยหรือตองการงดออกเสียงในวาระใด ทานสามารถทําเครื่องหมายถูกลงในชองไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง

ในชองวาระนั้น และใหยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจาหนาที่เขาไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อรวบรวมผลคะแนน ทั้งนี้บริษัทจะ

นําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด   

   สําหรับผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและเปนแบบออกเสียงตามความประสงคของทานผูถือหุน 

บริษัทไดนําคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้น ๆ ของผูถือหุนที่เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง รวมบันทึกไวใน

เครื่องคอมพิวเตอรแลวทั้งหมด 

3. ในทุกวาระของการประชุมเมื่อมีการเก็บบัตรลงคะแนน ซึ่งจะสรุปผลการลงคะแนนในแตละวาระใหที่

ประชุมรับทราบ หากทานผูถือหุนทานใดสงบัตรลงคะแนนในสวนที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง เพิ่มเติมภายหลัง บริษัท

จะบันทึกผลคะแนนของทานเปนมติ “เห็นดวย” 

4. ผูถือหุนที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแลว เจาหนาที่จุดลงทะเบียนจะไมออกบัตรลงคะแนน 

สําหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนตอที่ประชุมเสร็จส้ินแลว 

5. เมื่อจบการประชุมแลว ขอใหทุกทานสงคืนบัตรลงคะแนนในสวนที่เห็นดวยของแตละวาระใหกับเจาหนาที่

ของบริษัท หรือที่จุดลงทะเบียน เพื่อความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดในภายหลัง  

6. สิทธิในการแสดงความเห็น หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอซักถามที่เกี่ยวของในวาระใด ใหยกมือขึ้น 

พรอมแจงชื่อ-นามสกุล ในกรณีที่เปนผูรับมอบฉันทะใหแจงวารับมอบฉันทะจากผูถือหุนทานใด เพื่อประโยชนในการ

บันทึกการประชุม จากนั้นใหผูถือหุนเสนอขอคิดเห็นหรือขอซักถาม เพื่อใหที่ประชุมรับทราบและตอบขอซักถามดังกลาว 
  

 ประธานฯ กลาวเปดประชุมแลวเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 
2554 

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 ซึ่ง

ไดจัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่สงมาดวย 1 ที่ได

จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว (หนา 6 – 20) 
   

มติ  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 ซึ่งไดจัด

ขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง    398,215,249  เสียง  คิดเปน 100.00%  

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                      -   เสียง  คิดเปน     0.00% 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                      -   เสียง  คิดเปน     0.00% 
 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 12,209,000 หุน นับจํานวนหุนรวม

เปน 398,215,249 หุน 
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วาระที่  2   รับทราบรายงานประจําป 2553 ของคณะกรรมการ  

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายเริ่ม ใสแจม ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน รายงานผลการ

 ดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2553 ดังที่ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2553 (ในรูปแบบ CD 

ROM) ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้  

     หนวย : ลานบาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบมูลคา ปริมาณ  และราคาขายสินคาเฉลี่ยของบริษัท (เฉพาะกิจการ) 

 

 

 

 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ (เฉพาะกิจการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบกําไรขาดทนุ ป 2553   

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
รายไดจากการขายและบริการ 4,626 4,347 

หัก ตนทุนขายและบริการ (4,487) (4,226) 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน 140 121 

บวก รายไดอื่น 141    9 

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย 281 130 

หัก คาใชจายในการขายและบริหาร (53) (43) 

กําไร (ขาดทุน) หลังจากการดําเนินงาน 228 87 

หัก ตนทุนทางการเงิน (92) (92) 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 136 (5) 

หัก ภาษีเงินไดนิติบุคคล (7) - 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 129 (5) 

 ป 2553 ป 2552 

มูลคาขายสินคา        4,343 ลานบาท       3,980 ลานบาท 

ปริมาณขายสินคา    207,164 ตัน   191,339 ตัน 

ราคาขายสินคาเฉลี่ย        20.96 บาท / กก.       20.69 บาท / กก. 

อัตราสวนทางการเงิน ป 2553 ป 2552 

อัตรากําไรขั้นตน (%) 2.79 2.88 

อัตรากําไรสุทธิ (%) -0.01 0.59 

อัตราเงินทุนหมุนเวียน (เทา) 1.25 1.89 

อัตราเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เทา) 1.11 1.76 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 114 88 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 17 48 

อัตราสวนหนี้สินตอทุน (เทา) 1.49 0.81 

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 24 19 
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ผูถือหุน  นายฮั้งใช  อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดมีคําถามดังนี้  

1. สาเหตุที่กําไรลดลงจากปที่แลวเนื่องจากอะไร  

2. การเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนเฉพาะเจาะจง ไดดําเนินการเรียบรอยแลวหรือยัง 

3. ตองการทราบแนวทางของการดําเนินธุรกิจของบริษัทในป 2554 จะเปนอยางไร และในอนาคต

จะเปนไปในทิศทางใด  

และไดกลาววารายงานการประชุม (วิสามัญครั้งที่ 1/2554) ฉบับนี้ดีจริง ๆ ขอชมเชยเลขานุการ

บริษัทผูบันทึกประชุม และกรรมการผูจัดการ เรื่อง การบันทึกรายงานการประชุมที่ระบุชื่อ  ผูถาม 

ผูตอบ และสาระสําคัญของคําถาม คําตอบในที่ประชุม ทําใหผูถือหุนทางบานที่ไมไดเขารวมประชุม

ไดรับทราบเหตุการณของบริษัท 

กรรมการ นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดตอบวา 

1. เนื่องจากในปที่ผานมา บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดักส จํากัด (TNP) ซึ่ง

บริษัทไดกูยืมเงินมาลงทุนเพิ่มเติม ทําใหมีตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น จึงทาํใหการดําเนินงานของ

บริษัทมีผลขาดทุน 

2. การเสนอขายหุนเพิ่มทุนสวนที่เหลือจํานวน 350,000,000 ลานบาท ปจจุบันอยูระหวางการ

พิจารณาหาผูรวมทุน  

3. ในป 2554 นี้ บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในบริษัท สยาม เฟอรโร อินดัสทรี จํากัด (สยาม เฟอรโรฯ) 

ซึ่งจะเปนการขยายฐานการผลิตสินคาที่สําคัญของบริษัท ใหสามารถผลิตสินคาเพื่อจําหนาย

ใหแกคูคาของบริษัทไดอยางตอเนื่องและมั่นคง 

ผูถือหุน  นายฮั้งใช  อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดถามตอในเรื่องการเพิ่มทุนใหกับ PP วา จะดําเนินการให

แลวเสร็จภายในปนี้หรือไม ประเด็นสําคัญที่หวงใยคือการเพิ่มทุนดังกลาวมีอายุ 1 ป ถาเกินจะตอง

ขออนุมัติใหม สําหรับตนเองเห็นดวยกับการเพิ่มทุนในการประชุมผูถือหุนครั้งกอน ซึ่งจะทําใหลด

ภาระดอกเบี้ยที่กูยืมเงินมา และผูลงทุนใหมจะไมเขามาเกี่ยวของในการดําเนินงานของบริษัท ซึ่ง

บริษัทสามารถที่จะดําเนินงานไดอยางอิสระ จึงขอฝากเรื่องนี้ไวกับคณะกรรมการและประธาน

กรรมการบริหารดวย 

กรรมการ นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดกลาววา ขอบคุณสําหรับคําแนะนําที่

เปนประโยชน ซึ่งบริษัทจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 ป ตามที่ทานผูถือหุนไดแนะนําไว 

ผูถือหุน  นายสุรฑิณ  จุฬาโอฬาร ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดถามวา ตองการทราบเหตุผลใน

การซื้อหุนในสยาม เฟอรโรฯ และสยาม เฟอรโรฯ จะชวยในการขยายกําลังการผลิตไดจริงหรือไม 

เนื่องจากปจจุบันบริษัทใชกําลังการผลิตเพียง 40% เหตุใดจึงไมขยายกําลังการผลิตของบริษัทให

เต็ม 100% กอน 

กรรมการ นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา สําหรับการเขาลงทุนซื้อหุนใน

สยาม เฟอรโรฯ ก็ไดมีคําถามเกี่ยวกับในเรื่องนี้ในการประชุมผูถือหุนในครั้งที่แลว เหตุผลที่บริษัทเขา

ไปลงทุนในสยาม เฟอรโรฯ เพื่อตองการขยายฐานการผลิตสินคาใหแกบริษัท สําหรับกําลังการผลิต

ในสวนของบริษัทมีสายการผลิตเพียง 3 Line ซึ่งการขยายกําลังการผลิตไปที่สยาม เฟอรโรฯ จะทํา

ใหสายการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่ํากวา 7 Line ดังนั้น การที่เขาไปลงทุนในสยาม เฟอรโรฯ จะทําใหบริษัทมี



 5

เครื่องจักรที่สามารถผลิตสินคาไดหลากหลายในเวลาเดียวกัน และสามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดอยางทันทวงที 

ผูถือหุน  นายสุรฑิณ  จุฬาโอฬาร ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดถามตอวา ลูกคาจะเพิ่มขึ้น

หรือไม อยางไร  

กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดชี้แจงวา สําหรับสยาม 

เฟอรโรฯ ในชวงกอนที่จะอยูในแผนฟนฟูกิจการ จะมีลูกคาอยูประมาณ 200 กวาราย ซึ่งจะทําให

บริษัทมีลูกคาในสวนนี้เพิ่มเขามาดวย และขอเสริมอีกจุดหนึ่งคือ ในปจจุบันเครื่องจักรของ Rich 

Asia ตั้งอยูบนที่ดินเชา ซึ่งในอนาคตไมทราบวาผูใหเชาจะตออายุสัญญาเชาใหนานแคไหน การที่ได

เขาไปลงทุนในสยาม เฟอรโรฯ จะเปนการสรางฐานการผลิตที่ม่ันคงและถาวรใหกับ Rich Asia 

ตอไป 

ผูถือหุน  นายกิตติพงศ  จิระพรชัย  ผูถือหุนรายยอย ไดมีความเห็นในแงมุมของธุรกิจวา ตนทุนทางการเงินคือ

ดอกเบี้ยสูงขึ้น อัตราการเติบโตของธุรกิจในปนี้คาดวา ประธานกรรมการบริหารคอนขางจะ

บริหารงานลําบาก เนื่องจากอัตราการเก็บหนี้ที่ยาวขึ้น ซึ่งขอเท็จจริงในวงการธุรกิจเหล็กสวนใหญ

จะตองนําเงินสดไปซื้อกับโรงงาน แตดูจากกราฟเมื่อสักครู อัตราการเก็บเงินที่ขยายเพิ่มขึ้นนั้นสวน

ทางกับความเปนจริงของธุรกิจเหล็กในปจจุบัน จึงมีคําถามดังนี้ 

1. เหตุใดตัวเลขของอัตราการเก็บหนี้จึงสูงขึ้น 

2. ตนทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้น จะมีผลใหการดําเนินธุรกิจในปนี้คอนขางลําบาก 

3. บริษัทมีรายรับจากการเขาลงทุนในสยาม เฟอรโรฯ ในปนี้หรือไม 

4. ปจจุบันวัตถุดิบของ Rich Asia มีเพียงพอในการดําเนินธุรกิจหรือไม  

กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันตวิิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดกลาวขอบคุณสําหรับ

คําถาม และไดตอบวา ในป 2553 บริษัทไดรับผลกระทบจากการเมืองในชวงเดือนเมษายนแตไม

มากเทากับป 2552 รวมทั้งในชวงปลายปก็มีเรื่องของน้ําทวมอีก ดังนั้น การดําเนินธุรกิจจึงแขงขันกัน

คอนขางรุนแรง นอกจากจะแขงขันทางดานราคาแลว ยังแขงขันกันในดานเครดิตอีก ซึ่งก็คือกลยุทธ

การแขงขันในป 2553 สําหรับทานผูถือหุน กิตติพงศที่ไดกลาวถึงกรณีการซื้อเหล็กวาจะตองจายเงิน

สด ทานเปนผูรูจริงและกลาวไดถูกตองแลว โดยลักษณะของธุรกิจเหล็กแลวจะตองซื้อเปนเงินสด แต

การเก็บหนี้ในป 2553 บริษัทไดใหเครดิตที่ยาวขึ้น ดวยเหตุนี้จึงทําใหมีผลกระทบตองบการเงินที่

สะทอนใหตัวเลขเปนเชนนี้ 

 สําหรับในป 2554 นี้ จึงไดวางแผนไววาจะเพิ่มทุนใหกับ PP จํานวน 500 ลานบาท เพื่อสํารองเปน

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ในกรณีที่มีการขยายตัวของธุรกิจ โดยที่บริษัทไมจําเปนตองไปพึ่งพา

สถาบันการเงินมากนัก แตในกรณี Worse Case ที่ธุรกิจไมมีการขยายตัว บริษัทสามารถที่จะนําเงิน

เพิ่มทุนในสวนนี้ไปคืนใหแกสถาบันการเงินไดดวย เพื่อลดภาระตนทุนทางดานดอกเบี้ยใหแกบริษัท 

 ในกรณีของวัตถุดิบ บริษัทมีแผนกลยุทธรองรับไวหลายทาง ซึ่งปจจุบันบริษัทไดมีการเจรจากับทั้ง 

Supplier ตางประเทศ และโรงงานตนน้ําในประเทศแลว ขอใหม่ันใจวาบริษัทจะมีวัตถุดิบเพียง

พอที่จะสามารถรองรับการผลิตสินคาไดตามคําส่ังซื้อที่จะไหลเขามาในปนี้ 
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ผูถือหุน  นางสาวสุพร สุวรรณปทุมวดี ผูถือหุนรายยอย ไดถามวา ในกรณีของสยาม เฟอรโรฯ ที่มีลูกคาในมือ

และนาจะมีการดําเนินงานที่ดี เหตุใดจึงไดยินยอมขายใหแกบริษัท และในแงของบริษัทที่ไมมีเงินปน

ผลจายใหแกผูถือหุน แตทําไมจึงมีเงินไปซื้อสยาม เฟอรโรฯ 

 กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดชี้แจงวา บริษัทมีความ

ตองการที่จะสรางฐานรากใหม่ันคง เปรียบเทียบเหมือนกับการสรางบาน ในชวงกําลังกอสรางก็

จะตองเหนื่อย แตถาสรางเสร็จแลวจะสบาย มีรมเงา มีที่พักพิงที่ม่ันคง ในกรณีของบริษัท ทางทีม

บริหารกังวลมาโดยตลอดวา บริษัทมีตลาดที่กําลังขยายเติบโตและในอนาคตจะไปไดดวยดี แตถาไม

มีที่ดินเปนของตนเอง จะเปนความเสี่ยงของบริษัท หากบริษัทไปหาที่ดินเองจะตองเสียเวลาในการ

กอสรางและติดตั้งเครื่องจักรไมนอยกวา 6 เดือน ซึ่งจะทําใหการผลิตสะดุดลง การที่บริษัทเขาลงทนุ

ในสยาม เฟอรโรฯ เพื่อทําใหบริษัทมีสินคาที่หลากหลายและมีรากฐานที่ม่ันคง จุดแข็งของบริษัทอยู

ที่ความหลากหลายของสินคา ลูกคาตองการสินคา Size ไหน บริษัทมีสินคาสงใหไดทันที ซึ่งไดอาศัย

สยามเฟอรโรฯ มาโดยตลอด เนื่องจากสยาม เฟอรโรฯ มี Line การผลิตจํานวนมาก สวนแบงตลาด

ของบริษัทในธุรกิจกอสรางมีไมต่ํากวา 40% ถาปลอยใหสยาม เฟอรโรฯ หลุดมือไป บริษัทจะเสีย

ฐานการผลิตที่สําคัญไป และเมื่อบริษัทไดสรางรากฐานแลว ตอไปบริษัทจะประกอบธุรกิจเพื่อใหมี

ผลกําไรเพื่อตอบแทนใหแกผูถือหุนในอนาคต 

 สําหรับกรณีที่ผูถือหุนของสยาม เฟอรโรฯ ยินยอมขายหุนใหแกบริษัท เนื่องมาจากตลอดระยะเวลา 

6 ป ไดมีความสัมพันธอันดีตอกัน โดยบริษัทเปนลูกคาที่ดี และไดวาจางสยาม เฟอรโรฯ ผลิตสินคา

ใหแกบริษัทมาโดยตลอด ในกรณีนี้บริษัทเองไดเคยเกริ่นไววาถาตองการจะขายขอใหเสนอกับบริษัท

กอน ซึ่งมีรายอื่นเสนอซื้อเหมือนกัน แตทางสยาม เฟอรโรฯ ไดเสนอใหกับบริษัทกอน 

ผูถือหุน  นายสุรฑิณ  จุฬาโอฬาร ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดถามวา บริษัทนําเงินจากที่ใดเพื่อ

ซื้อหุนสยาม เฟอรโรฯ   

กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดตอบวา คําถามนี้ตัวแทนจากสมาคม

สงเสริมผูลงทุนไทยก็ไดถามในการประชุมวิสามัญผูถือหุนไปเมื่อคราวที่แลว และขอเรียนวาบริษัทใช

เงินทุนหมุนเวียนจากสภาพคลองของบริษัทที่เหลืออยูซึ่งเพียงพอที่จะเขาลงทุนในสยาม เฟอรโรฯ ได 
 

หมายเหต ุวาระนี้เปนเรื่องแจงเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติ  
 

วาระที่  3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป ส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2553 รายละเอียดปรากฏอยูในงบการเงินของรายงานประจําป 2553 ที่ไดจัดสงให

ผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว และประธานฯ ไดเชิญ ดร. เริ่ม  ใสแจม ผูอํานวยการฝายบัญชี

และการเงิน เปนผูแถลงงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2553 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
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งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
                หนวย : ลานบาท 
 

 

งบการเงิน

รวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 ป 2553 ป 2553 ป 2552 

สินทรัพย    

สินทรัพยหมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 18.86 14.83 4.17 

เงินลงทุนชั่วคราว 0.79 0.79 1.46 

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับบริษัทอื่น-สุทธิ 1,831.11 1,691.89 1,033.60 

ลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ - 1.15 0.43 

เงินใหกูยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ - 5.00 - 

สินคาคงเหลือ-สุทธิ 316.10 284.01 123.69 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น    

   ดอกเบี้ยคางรับ 14.04 - - 

   เงินจายลวงหนาคาสินคา-สุทธิ 605.53 604.97 569.80 

   เงินประกันผลงาน 23.97 - - 

   ลูกหนี้กรมสรรพากร 19.87 19.87 11.87 

   อื่น ๆ 11.53 3.42 8.08 

      รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,841.80 2,625.94 1,753.08 

สินทรัพยไมหมุนเวียน    

ลูกหนี้อื่นจากการขอคืนเงินจายลวงหนาคาสินคา - - 200.00 

เงินลงทุนในบริษัทยอย - 639.48 - 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 877.79 234.26 257.21 

ที่ดินที่ไมใชดําเนินงาน-สุทธิ 16.28 16.28 21.81 

เงินมัดจําจายเพื่อการลงทุน - - 200.00 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น    

   ลูกหนี้อื่นระยะยาว 11.13 - - 

   เงินค้ําประกันการสั่งซื้อสินคา - - 100.00 

   ภาษีเงินไดนิติบุคคลชําระเกินรอคืน - - 34.94 

   อื่น ๆ 4.75 1.84 2.67 

      รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 909.95 891.85 816.63 

      รวมสินทรัพย 3,751.75 3,517.79 2,569.71 
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หนี้สินและสวนของผูถือหุน    

หนี้สินหมุนเวียน    

เงินเบิกเกินบัญชแีละเงนิกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,715.80 1,715.80 561.38 

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายบริษัทอื่น 384.53 311.37 244.11 

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายบริษัทที่เกี่ยวของกัน - - 1.88 

สวนของหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป    

    หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 0.74 0.66 0.31 

    เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน - - 60.00 

เงินกูยืมกรรมการ 0.32 - - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น    

    เงินรับลวงหนาคาสินคา 39.84 39.84 36.80 

    อื่น ๆ 59.42 32.80 22.09 

      รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,200.65 2,100.46 926.57 

หนี้สินไมหมุนเวียน    

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน – สุทธิ 2.15 1.90 1.15 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ - - 221.77 

      รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2.15 1.90 222.91 

      รวมหนี้สิน 2,202.81 2,102.36 1,149.48 

สวนของผูถือหุน    

ทุนเรือนหุน    

   ทุนจดทะเบียน    

       หุนสามัญ 10,000 ลานหุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

ทุนที่ออกและชําระแลว    

       หุนสามัญ 10,000 ลานหุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

สวนเกินมูลคาหุน 571.79 571.79 571.79 

กําไร (ขาดทุน) สะสม (22.85) (156.37) (151.56) 

      รวมสวนของผูถือหุน 1,548.95 1,415.42 1,420.23 

     รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,751.75 3,517.79 2,569.71 
 

ผูถือหุน  นายสุรฑิณ  จุฬาโอฬาร ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดถามวา บริษัทมีเงินกูที่ถึงกําหนด

แลว แตยังไมไดชําระจํานวน 650 ลานบาท ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 26 เนื่องจากถูกตั้ง

เปนคาใชจายภายใน 1 ปทั้งจํานวน เพราะเหตุใด บริษัทจะมีปญหาดานการเงินหรือไม   

กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา เงินกูระยะยาวที่ถูกโอนไปเปน

เงินกูที่ถึงกําหนดชําระทั้งจํานวนนั้นเปนเพียงชวงระยะเวลาสั้นๆ เมื่อบริษัทไดชําระเงินใหกับธนาคาร

แลว ทางธนาคารจึงไดรับพิจารณาใหบริษัทใชวงเงินกูยืมที่มีกับธนาคารตอไป  
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กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดเสริมวา โดยลักษณะของ

ธุรกิจเหล็กไดเปล่ียนไป ทําใหบริษัทตองจายเงินสดเพื่อซื้อสินคาเขามา ซึ่งวงเงินที่ธนาคารเคยอนุมัติ

ไมเหมาะสม ดังนั้น จึงไดเจรจากับธนาคารขอใหเปล่ียนแปลงเงื่อนไขของวงเงิน ในชวงที่มีการ

เปล่ียนแปลงทําใหธรุกิจสะดุดไปบาง 

ผูถือหุน  นายฮั้งใช  อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดถามวา หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 29. ในหนา 39 

ตัวเลขของคาเสื่อมราคา และคาใชจายอื่น ๆ ที่อยูในงบการเงินรวม เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก เกิดขึ้น

จากบริษัทยอย (บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด - TNP) หรือสวนใด  

ผูบริหาร ดร. เริ่ม  ใสแจม ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ไดชี้แจงวา คาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นในงบการเงิน

รวม เกิดจากการที่บริษัทเขาซื้อ TNP  

ผูสอบบัญชี นายนริศ เสาวลักษณสกุล ผูสอบบัญชีของบริษัท ไดชี้แจงเพิ่มวา ในสวนของคาใชจายอื่น ๆ ในงบ

การเงินรวมจํานวน 162 ลานบาท เปนตัวเลขรวมของงบการเงินของ Rich Asia กับ TNP ซึ่งเปนผล

มาจากการสะสมของคาใชจายหลาย ๆ รายการที่เกิดขึ้นทั้งหมดในงบกําไรขาดทุน เนื่องจาก         

งบการเงินรวมนี้เปนผลประกอบการรวมทั้งป ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีกําหนดใหแยกรายการที่มี

นัยสําคัญออกมากอน สวนที่เหลือจะเปนรายการอื่นที่มีรายละเอียดปลีกยอยคอนขางมาก 
 

เมื่อไมมีคําถามจากผูถือหุนแลว ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไร

ขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอขางตน 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป ส้ินสุด      

วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดวย

คะแนนเสียงดังนี้ 
 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง    400,080,859  เสียง  คิดเปน  99.96%  

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                      -   เสียง  คิดเปน   0.00% 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน           150,000  เสียง  คิดเปน   0.04% 
 

หมายเหต ุในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 2,015,610 หุน นับจํานวนหุนรวมเปน 

400,230,859 หุน 
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติ งดจายเงินปนผล และงดจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 
2553 

 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งดจายเงินปนผล และงดจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตาม

กฎหมายประจําป 2553 และไดเชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ เปนผู

ชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับการงดจายเงินปนผล และงดจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 

2553 ดังนี้ 

 บริษัทไดกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได

นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรา
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นอยกวาอัตราที่กําหนดขางตนได โดยขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานฐานะการเงิน สภาพคลองความ

จําเปนในการใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด มาตรา 115 กําหนดใหการ

จายเงินปนผลตองจายจากเงินกําไรเทานั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให

จายเงินปนผล และมาตรา 116 กําหนดวา บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุน

สํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 

จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากผลการดําเนินงาน

ประจําป 2553 และฐานะการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับป ส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยูจํานวน 156,368,209.47 บาท ดังนั้น บริษัท

จึงไมสามารถจัดสรรกําไรเพื่อจายเงินปนผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําป 2553 ได 
 

 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ งดจายเงินปนผล และงดจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง

ตามกฎหมายประจําป 2553 ตามที่เสนอขางตน 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ งดจายเงินปนผล และงดจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตาม

กฎหมายประจําป 2553 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง    400,120,409  เสียง  คิดเปน  99.96%  

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง               1,000  เสียง  คิดเปน    0.00% 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน           150,000  เสียง  คิดเปน    0.04% 
 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 40,550 หุน นับจํานวนหุนรวมเปน 

400,271,409 หุน 
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ 

และไดเชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ เปนผูเสนอรายละเอียดตาม

วาระ  ดังนี้   

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผาน

คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปจจุบัน บริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม 

คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ 

ประสบการณ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ

บริษัทในชวงที่ผานมา 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ไดประกาศเชิญใหผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวา

มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

บรรจุเปนวาระการประชุม ในชวงระหวางวันที่ 18 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2553 ผานระบบขาวของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท ซึ่งปรากฏวา ไมมีผูถือหุนราย

ใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ 
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นิยามกรรมการอิสระ บริษัทฯ ไดกําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เทากับขอกําหนดขั้นต่ําของ

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่ง

ที่สงมาดวย 3 

ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 กําหนดให “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งให

กรรมการออกจากตําแหนงอยางนอย 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหเปนสามสวนไมได

ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให

ใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผู

ออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได” โดย

กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ ไดแก 

1. นายสุรพงษ  ชูรังสฤษฎิ์  กรรมการอิสระ 

2. นางพิมสิริ  กีรติเธียรสิริ  กรรมการ 

3. นายสมเกียรติ  วงศาโรจน  กรรมการ 

สําหรับกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 3 ทานดังกลาว เปนผูมีความรูความสามารถ 

รวมกันกํากับดูแลกิจการอยางเขมแข็ง และอุทิศเวลาในการเขารวมประชุม รวมทั้งมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอบริษัทอยางเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดํารงตําแหนง จึง

เห็นสมควรแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท

ตอไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และประวัติการเขารวมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่สง

มาดวย 4) 
 

ผูถือหุน  นางสาวสุพร  ปทุมสุวรรณวดี ไดถามวา บริษัทแตงตั้งกรรมการใหมเพิ่มขึ้นไดอีกหรือไม  

กรรมการ นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดตอบวา ถาตองการจะแตงตั้งกรรมการ

ใหม ใหเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกกอน ซึ่งบริษัทจะนําเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณากอน แลวจงึจะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง 

ผูถือหุน  นางสาวสุพร  ปทุมสุวรรณวดี กลาววา ตองการเสนอแตงตั้งคุณฮั้งใช  อัคควัสกุล ผูถือหุน เปน

กรรมการเพิ่ม เนื่องจากเห็นวาเปนผูที่มีความรูและความสามารถ  

ผูถือหุน  นายฮั้งใช  อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดกลาววา ขอบคุณสําหรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการแต

ขอสละสิทธิ์ไมรับ เนื่องจากถาทํางานให RICH แลวจะไมสามารถทํางานใหกับบริษัทอื่นได ซึ่งตนเอง

ตองการเปนผูถือหุน และเปนเจาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 480 กวาบริษัทมากกวา 

ผูถือหุน  นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผูถือหุนรายยอย ไดเสนอแนะวา ขอใหบริษัทแสดงผลคะแนนเสียงใหผู

ถือหุนไดเห็นทางจอภาพดวย เนื่องจากเห็นวาเจาหนาที่นับคะแนนสงผลคะแนนทางจอคอมพิวเตอร

ใหผูที่อยูบนเวทีไดรับทราบ แตผูถือหุนที่อยูดานลางจะไมเห็น จึงขอใหที่ประชุมมีความไฮเทคมากขึ้น

คือ ใหแสดงผลคะแนนทางจอภาพดวย  

กรรมการ นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดกลาวขอบคุณสําหรับคําแนะนํา และ

ชี้แจงวา คณะกรรมการบนเวทีนี้ก็ไมเห็นผลคะแนนเสียงทางจอภาพเหมือนกัน เปนการประสานงาน

ระหวางเจาหนาที่นับคะแนนหลังหองประชุมกับพิธีกร (คอมพิวเตอรระหวางเจาหนาที่นับคะแนนกับ
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พิธีกรเชื่อมตอกัน) อยางไรก็ตามจะรับคําแนะนําไวพิจารณาและถาสามารถดําเนินการไดจะใหฝาย

สารสนเทศของบริษัทดําเนินการตามที่ทานไดแนะนํา เพื่อใหผูถือหุนไดเห็นคะแนนทางจอภาพดวย 

ประธานฯ พลเอกวัธนชัย  ฉายเหมือนวงศ ประธานกรรมการ ไดกลาวเสริมวา อันที่จริงแลวก็ควรจะใหผูถือหุน

ได เห็นทางจอภาพดวย  ในกรณีนี้อาจจะนําเทคนิคการแสดงผลคะแนนของที่ประชุมสภา

ผูแทนราษฎรมาใช  
 

1. ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง นายสุรพงษ ชูรังสฤษฎิ์ กรรมการที่ออกตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอขางตน 
 

มต ิที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติอนุมัติแตงตั้ง นายสุรพงษ ชูรังสฤษฎิ์ กรรมการที่ออกตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง    400,472,409  เสียง  คิดเปน 100.00%  

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                      -   เสียง  คิดเปน     0.00% 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                      -   เสียง  คิดเปน     0.00% 
 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 201,000 หุน นับจํานวนหุนรวมเปน 

400,472,409 หุน 
 

2. ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง นางพิมสิริ กีรติเธียรสิริ กรรมการที่ออกตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอขางตน 
 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติอนุมัติแตงตั้ง นางพิมสิริ กีรติเธียรสิริ กรรมการที่ออกตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง    400,474,368  เสียง  คิดเปน 100.00%  

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                      -   เสียง  คิดเปน     0.00% 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                      -   เสียง  คิดเปน     0.00% 
 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 1,959 หุน นับจํานวนหุนรวมเปน 

400,474,368 หุน 
 

3. ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง นายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการที่ออก

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอขางตน 
 

มต ิที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติอนุมัติแตงตั้ง นายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการที่ออกตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง    400,474,368  เสียง  คิดเปน 100.00%  

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                      -   เสียง  คิดเปน     0.00% 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                      -   เสียง  คิดเปน     0.00% 
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วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2554 

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2554 และไดเชิญนาย

สมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ เปนผูรายงานการกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ สําหรับป 2554  ดังนี้ 

หลักเกณฑและวิธีพิจารณากําหนดคาตอบแทน กระบวนการพิจารณากําหนดคาตอบแทน

กรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เนื่องจากปจจุบัน บริษัท

ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท

ไดรวมกันพิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการ

บริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย และเปรียบเทียบคาตอบแทนกับธุรกิจประเภท

เดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน 

ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16 กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับบําเหน็จกรรมการ และคาตอบแทน

กรรมการ ซึ่งสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด 

คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ไดแก คา

เบี้ยประชุม โบนัสตอบแทนจากการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   

  (หนวย : บาท) 

คาตอบแทน ป 2554 (ปท่ีเสนอ) ป 2553 (ปท่ีผานมา) 
ผลตาง 

เพ่ิม (ลด) 

คณะกรรมการบริษัท    

  1. คาเบีย้ประชมุ     

    - ประธานกรรมการ    20,000 บาท / คร้ัง  20,000 บาท / คร้ัง  - 

    - รองประธานกรรมการ    15,000 บาท / คร้ัง  15,000 บาท / คร้ัง  - 

    - กรรมการ                 10,000 บาท / คร้ัง  10,000 บาท / คร้ัง  - 

  2. โบนัสจากการปฏิบัติงาน 

 

รอยละ 10 ของเงนิปนผลป 54 

แตไมเกิน 7 ลานบาท 

รอยละ 10 ของเงนิปนผลป 53 

แตไมเกิน 7 ลานบาท 

- 

คณะกรรมการชุดยอย    

  คณะกรรมการตรวจสอบ    

  คาเบีย้ประชุม     

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / คร้ัง 20,000 บาท / คร้ัง  - 

   - กรรมการตรวจสอบ                10,000 บาท / คร้ัง  10,000 บาท / คร้ัง  - 

หมายเหต ุ 1. คาเบี้ยประชุมจะไดรับเฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุม 
   2. กรรมการที่เปนผูบริหารจะไมไดรับคาเบี้ยประชุม 

 

ผูถือหุน  นายมนตรี  ปานเจริญ ผูถือหุนรายยอย ไดถามวา ในสวนของโบนัสกรรมการ ถาไมมีการจายเงินปน

ผล กรรมการจะไมไดรับโบนัส ถูกตองหรือไม  

กรรมการ  นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดตอบวา ถูกตอง 
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เมื่อไมมีคําถามจากผูถือหุนแลว ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทน

กรรมการสําหรับป 2554 ตามที่เสนอขางตน 
 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนลงมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2554 ตามความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง    400,404,114  เสียง  คิดเปน  99.96%  

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                      -  เสียง  คิดเปน    0.00% 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน           150,000  เสียง  คิดเปน    0.04% 
 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 79,746 หุน นับจํานวนหุนรวมเปน 

400,554,114 หุน 
 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2554 และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี 

 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2554 และกําหนดคาตอบแทนการ

สอบบัญชี และไดเชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการผูจัดการ เปนผูเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ

การแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2554 และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญช ีดังนี้ 

 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ใหบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชีทุก 5 ป โดยบริษัทสามารถแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัท 

เอส .เค. แอคเคานแตนท  เซอรวิสเซส  จํากัด ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

เปนผูสอบบัญชีประจําป 2554 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

   1. นายนริศ เสาวลักษณสกุล     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 

          (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 2 ป) 

     2. นายอําพล จํานงวัฒน         ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 

     3. นางสาววรรญา พุทธเสถียร   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4387  

ทั้งนี้  ไดเสนอใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน

ของบริษัท โดยผูสอบบัญชีที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธหรือมีสวนได สวนเสียกับบริษัท บริษัท

ยอย บริษัทรวม  ผูบริหาร ผูถือหุนใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และกําหนด

คาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 2554 จํานวนเงินทั้งส้ินไมเกินปละ 990,000 บาท และคาใชจาย

อื่นในการสอบบัญชี เชน คาสอบทานงบการเงินภาษาอังกฤษ คาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาที่

พัก ในการตรวจสอบบัญชี และสังเกตการณตรวจนับสินคาคงเหลือ ตามจํานวนที่เกิดขึ้นจริง (ถามี) 

รวมถึงกรณีที่บริษัทไดลงทุนในบริษัทยอยและจะตองจัดทํางบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวม 

ใหกาํหนดคาสอบทานงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวมไตรมาสละ 40,000 บาท  
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รายการ 
ป 2554 

(ปที่เสนอ) 

ป 2553 

(ปที่ผานมา) 

ผลตาง  

เพ่ิม (ลด) 

คาสอบบัญชีประจําป 720,000 710,000 10,000 

คาสอบทานงบการเงินไตรมาส 1 - 3  270,000 255,000 15,000 

รวมทั้งสิ้น 990,000 965,000 25,000 

คาใชจายอื่นในการสอบบญัชี (ถามี) 

 

ตามจํานวนเงิน 

ที่เกิดขึ้นจริง 

ตามจํานวนเงิน 

ที่เกิดขึ้นจริง 

- 

 

กรณีบริษัทฯ ลงทนุในบริษัทยอย 

- คาสอบทานงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสด 

ไตรมาสละ 40,000 30,000 10,000 

อัตราคาสอบบัญชีและคาสอบทานงบการเงินในป 2554 เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 25,000 บาท 

คิดเปน 2.59% ซึ่งเมื่อป 2553 ผูสอบบัญชีไดใหความกรุณาไมเพิ่มคาสอบบัญชีจากป 2552 เลย 

สําหรับคาสอบทานงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสด กรณีลงทุนในบริษัทยอยในป 2554 เพิ่มขึ้น

จากป 2553 ไตรมาสละ 10,000 บาท เนื่องจากบริษัทจะมีบริษัทยอยที่เพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท รวมเปน       

2 บริษัทยอย โดยสรุปคาตอบแทนการสอบบัญชีดังกลาวรวมทั้งส้ิน 1,150,000 บาท ซึ่งปรับขึ้นจาก

ป 2553 เปนจํานวนเงินรวม 65,000 บาท คิดเปน 6%  
 

ผูถือหุน  นายฮั้งใช  อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดใหความเห็นวา สําหรับเรื่องคาสอบบัญชีขอฝากให

กรรมการตรวจสอบดูแล แตก็ไมคัดคานกับการเพิ่มคาสอบบัญชี เนื่องจากเห็นวาผูสอบบัญชีจะมี

งานเพิ่มขึ้น และขอฝากใหผูสอบบัญชีรายงานหมายเหตุประกอบงบการเงินเปนพิเศษ กรณีมี

ทรัพยสินใดที่เกิดขึ้นหรือลดลงอยางมีนัยสําคัญเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบ และเพื่อใหเกิดความ

ชัดเจนในการบริหารงานของบริษัท 

ประธานฯ พลเอกวัธนชัย  ฉายเหมือนวงศ ประธานกรรมการ ไดกลาวขอบคุณสําหรับความเห็นและคําแนะนํา 

 

เมื่อไมมีคําถามจากผูถือหุนแลว ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี

สําหรับป 2554 และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีตามที่เสนอขางตน 
 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2554 และกําหนดคาตอบแทนการ

สอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดวยคะแนนเสียง

ดังนี้ 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง    400,404,114  เสียง  คิดเปน  99.96%  

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง           150,000  เสียง  คิดเปน    0.04% 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                      -   เสียง  คิดเปน    0.00% 
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วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการนําสวนเกินมูลคาหุนมาชดเชยผลขาดทุนสะสม 

 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนําสวนเกินมูลคาหุนมาชดเชยผลขาดทุนสะสม และ

ไดเชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการผูจัดการ เปนผูเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการนําสวนเกิน

มูลคาหุนมาชดเชยผลขาดทุนสะสม ดังนี้ 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุด ณ วันที่   31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจํานวน 

156,368,209.47 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 มาตรา 

119 อนุญาตใหโอนทุนสํารองอื่น ทุนสํารองตามกฎหมาย  และสวนเกินทุนมูลคาหุน  ตามลําดับ  เพื่อ

ชดเชยขาดทุนสะสม  ทั้งนี้ เมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว  โดยภายหลังจากการชดเชย

ขาดทุนสะสมดังกลาว จะทําใหผลขาดทุนสะสมของบริษัทเทากับศูนย  ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถ

จายเงินปนผล ไดเร็วขึ้น (ในกรณีที่บริษัทมีกําไรในอนาคต) ดังนั้น จึงขออนุมัติการนําสวนเกินมูลคา

หุนมาชดเชยผลขาดทุนสะสม โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้  

 บาท 

ขาดทุนสะสม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 

โอนทุนสํารอง เพื่อชดเชยขาดทุนสะสม 

(156,368,209.47) 

 - ทุนสํารองอื่น 0.00 

 - ทุนสํารองตามกฎหมาย 0.00 

 - สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 156,368,209.47 

สุทธิ  0.00 

สําหรับสวนเกินมูลคาหุนสามัญของบริษัทมีจํานวน 571.79 ลานบาท เมื่อนําไปเชยเชยขาดทุน

สะสมแลว คงเหลือจํานวน 415.42 ลานบาท  

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการนําสวนเกินมูลคาหุน จํานวน 

156,368,209.47 บาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสม ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถจายเงินปนผลไดเร็วขึ้น 

(ในกรณีที่บริษัทมีกําไรในอนาคต) 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการนําสวนเกินมูลคาหุนมาชดเชยผลขาดทุนสะสม 

ตามที่เสนอขางตน 
 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนลงมติอนุมัติการนําสวนเกินมูลคาหุนมาชดเชยผลขาดทุนสะสมตามความเห็น

ของคณะกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง    400,604,114  เสียง  คิดเปน 100.00%  

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                      -   เสียง  คิดเปน     0.00% 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                      -   เสียง  คิดเปน     0.00% 
 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 50,000 หุน นับจํานวนหุนรวมเปน 

400,604,114 หุน 
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วาระที่ 9   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม ซึ่งมีผูซักถาม ดังนี้ 

ผูถือหุน  นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผูถือหุนรายยอย ไดแสดงความเห็นดังนี้ 

1. ขอขอบคุณประธานกรรมการที่ไดเสนอใหตรวจทานรายงานการประชุมกันทีละหนา ในวาระที่ 1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุม ซึ่งเห็นวาเปนวิธีการที่ดีและนาชื่นชม ทําใหชัดเจนดวยกัน

ทุกฝาย  

2. กอนเริ่มการประชุมมีการนําเสนอวีดีทัศนแนะนําบริษัทที่เปนแบบ Animation มีความเห็นวา    

เปนส่ิงที่นาดู แตเนื่องจากตัวหนังสือเล็กทําใหอานขอความไมทัน จึงขอเสนอใหจัดทําเปนซีดี

แจกใหผูถือหุนเพื่อนําไปดูและเผยแพรตอไป 

3. คําถามใด ๆ ที่ไดถามในที่ประชุมนี้ ขอใหคณะกรรมการอยาคิดเปนอื่น ขอใหคิดวาผูถือหุนมา

ถามนําเพื่อใหทานไดอธิบายและบอกเลากัน ซึ่งในสวนนี้จะตองนําออกสูสังคมดวย เพื่อแสดง

ถึงความโปรงใสและความนาชื่นชมของบริษัท ถาสามารถตอบไดก็ตอบ แตถายังตอบไมไดก็ให

แจงวาปหนาจะมาตอบ ไมอยากใหมีความขัดแยงกันในที่ประชุม 

4. ขอเสนอใหจัดประชุมในสถานที่ใจกลางเมือง เนื่องจากเห็นวามีผูถือหุนนั่งอยูนอกหองเพราะที่

นั่งไมเพียงพอ และมีความเห็นวาสถานที่จัดประชุมจะแสดงถึงศักยภาพในการจัดงานของ

บริษัทดวย  

5. สําหรับรายงานประจําป ขอเสนอใหจัดกลุมในสวนของคณะกรรมการใหดูไดงายขึ้น 

ผูถือหุน  นายฮั้งใช  อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดมีคําถาม และขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ในหนา 56 ของรายงานประจําป ในสวนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ ตัวเลขลดลงจาก

เดิมเปนจํานวนมาก ซึ่งดูไดจากตัวเลขในป 2551 จํานวน 287.56 ลานบาท ป 2552 จํานวน 

257.21 ลานบาท จนถึงป 2553 ลดลงเหลือ 234.26 ลานบาท ถามวา บริษัทไดซื้อสินทรัพย

เพิ่มขึ้น แตเหตุใดจึงไมรวมเปนสินทรัพยที่เพิ่มขึ้น  

2. เมื่อการประชุมผูถือหุนครั้งที่แลว ไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับบัตรลงคะแนนวาควรมีชองเห็นดวย

เพิ่มขึ้นดวย โดยเฉพาะวาระเลือกตั้งกรรมการที่เลือกเปนรายบุคคล ควรจะตองมีทั้งชองเห็น

ดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง และสงคืนทุกใบ ซึ่งตนเองอดีตเคยทํางานใหกับสมาชิก

สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย โดยผานการอบรมจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

สํานักงาน ก.ล.ต. และเคยเปนผูใหคะแนน Checklist ในการประชุมผูถือหุน ซึ่งคะแนนในสวนนี้

มีจํานวน 10 คะแนน  

3. ขออนุญาตเพื่อนผูถือหุนในหองประชุมไมควรมีเสียงโทรศัพท หรือการคุยกัน เนื่องจากเปน

ภาระมากในการประชุม 

4. สถานที่จัดการประชุม มีความเห็นวา เหมาะสมแลว ถาที่นั่งไมพอก็ใหเพิ่มที่นั่ง สําหรับการจัด

ประชุมในสถานที่ใจกลางเมืองนั้นจะยุงมาก และกังวลวาผูถือหุนจะเต็มหองมากกวานี้  

ขอเรียนทานประธานฯ วา ส่ิงที่เสนอแนะนั้นอยูในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG – Corporate 

Governance) และถูกตองตามพระราชบัญญัติมหาชน สําหรับการจัดการประชุมขอชมเชยวา   
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Rich Asia จัดการประชุมไดดีมาก ๆ และถาเพิ่มชองเห็นดวยในสวนของบัตรลงคะแนนจะทําใหการ

จัดงานดีมากยิ่งขึ้นไปดวย 

กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถามเกี่ยวกับ ที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณสุทธิ วา ตัวเลขในป 2553 จํานวน 234.26 ลานบาท เปนตัวเลขที่ลดลงเนื่องจากคาเสื่อม

ราคา และเปนตัวเลขของงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยจะอยูในบรรทัด   

ถัดมาซึ่งมีจํานวน 639.48 ลานบาท   

ผูถือหุน  นายมนตรี  ปานเจริญ ผูถือหุนรายยอย ไดมีความเห็นวา ในวาระของการเลือกตั้งกรรมการ ผูมีสวน

ไดเสียในวาระนี้ ควรจะออกจากหองประชุม และทานกรรมการผูจัดการก็ไดเสนอตัวเองดวย ซึ่งมี

ความเห็นวาอาจมีผลทางกฎหมายได แตไมตองการที่จะแยงในขณะนั้น จึงขอตั้งเปนขอสังเกตไว 

และไดมีคําถามวา คณะกรรมการบริหารคาดการณหรือประมาณการวาผลประกอบการในป 2554

และปตอไปจะมีแนวโนมเปนอยางไร และจะบริหารทรัพยสิน หนี้สิน อยางไร เนื่องจากเห็นวาที่ผาน

มาบริษัทมีผลขาดทุน ภาระหนี้สิน อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อีกทั้งยังตองรับภาระบริษัทยอย ในสวน

ของลูกหนี้ก็มีการขอผอนผันและฟองศาลใหชําระหนี้ ในปนี้อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ก็ทําใหลูกหนี้มี

ปญหาเรื่องดอกเบี้ยดวย ซึ่งจะทําใหมีผลกระทบกับบริษัท และสําหรับเงินลงทุนที่นําไปซื้อสยาม 

เฟอรโรฯ จะมีจุดคุมทุนประมาณกี่ป  

กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดกลาววา หลังจากพายุมา 

ฟาจะโปรงใส ในป 2551 บริษัทไดรับผลกระทบจากปญหาซับไพรม สหรัฐอเมริกา ในป 2552   และ 

2553 ไดรับผลกระทบจากปญหาเรื่องการเมืองในประเทศ แตทั้งนี้ทั้งนั้นยอดขายของบริษัทในป 

2553 เมื่อเทียบกับป 2552 ก็เติบโตขึ้นประมาณ 8% กวา สําหรับในป 2554 หลังจากที่บริษัทไดนํา 

TNP โรงงานเสาเข็ม SPUN เขามาอยูภายใตการดูแลของบริษัท ซึ่งตนเองไดกลาวอยูเสมอวา TNP 

จะเปนตัวชี้วัดที่ดีที่สุดวา ภาคธุรกิจกอสรางจะเติบโตหรือไม ในบางครั้งจะมีขาววางบประมาณจะ

ออกมาเปนอยางนั้นอยางนี้ รถไฟฟาสายสีตาง ๆ จะเขามา ก็มีการชะลอตัวและไมมีความชัดเจนอยู

ตลอดเวลา แต TNP จะเปนตัวชี้วัดได ซึ่งเมื่อตนป TNP ไดรับงานโครงการสถานีรถไฟฟาสายสีมวง 

และในป 2554 นี้ TNP ไดเสนอราคาประมูลสําหรับโครงการตาง ๆ ทั้งหมดประมาณ 51 โครงการ 

เปนมูลคารวม 2,500 กวาลานบาท เฉพาะในสวนของเสาเข็ม ซึ่งไมไดคาดหวังวาจะประมูลได

ทั้งหมด แตจะไดมากหรือนอย ในประเทศไทยมีโรงงานที่ผลิตเสาเข็มประเภทนี้อยูเพียง 5 บริษัท

เทานั้น โดย TNP เปนบริษทัที่ผลิตเสาเข็มที่ใหญที่สุด กรณีถาประมูลไดแสดงวาภาคธุรกิจกอสราง

กําลังจะเติบโตแลว ดังนั้น ธุรกิจเหล็กของ RICH เองก็จะตองเติบโตดวย เมื่อตนปราคาเหล็กตอ

กิโลกรัม 21 บาท ปจจุบันราคาขึ้นเปน 26 บาท คิดเปน 20 กวา% และในกรณีการเกิดภัยธรรมชาติที่

ญี่ปุนนาจะมีอานิสงสใหกับ RICH ซึ่งจะมีการใชเหล็กมากขึ้น เนื่องจากญี่ปุนไมสามารถผลติไดใน

หลาย ๆ Sector รวมทั้งอุตสาหกรรมเหล็ก และเชื่อวาญี่ปุนจะผลิตเหล็กไดนอยลงเพราะการผลิต

เหล็กตองใชกําลังไฟฟามากซึ่งญี่ปุนเองมีผลกระทบดานนี้อยู ในปจจุบันญี่ปุนจึงมีคําส่ังซื้อเหล็กไปที่

ไตหวัน และเกาหลี รวมถึงประเทศใกลเคียงที่สามารถสงสินคาใหญี่ปุนได ซึ่งประเทศดังกลาวไดรับ

คําส่ังซื้อจากญี่ปุนมากก็จะสงใหประเทศไทยนอยลง ดังนั้น ในอนาคตสินคาเหล็กในประเทศอาจจะ

มีการขาดแคลนบางในบางชวงหลังจากที่ญี่ปุนจะตองฟนฟูประเทศ ซึ่งก็จะเปนชองวางใหกับ RICH 

ไดเขาไปทําประโยชนและเพิ่มยอดขายมากขึ้น การที่บริษัทไดนําสยาม เฟอรโรฯ เขามาในชวงนี ้   
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ถือวาเปนชวงจังหวะที่เหมาะสม สําหรับการตัดสินใจที่นําโรงงานเสาเข็มเขามาไดแสดงใหเห็นแลว

วา ทีมผูบริหารไมไดตัดสินใจผิด การนําเขามาก็พอดีกับจังหวะที่งานเมกกะโปรเจ็คไดเริ่มออกมา ซึ่ง

ขณะนี ้TNP ไดเพิ่มกะในการทํางานใหเต็มกําลังการผลิตเปน 24 ชั่วโมงแลว และปจจุบันที่บริษัทได

นําสยาม เฟอรโรฯ เขามา บริษัทไดเขาไปดําเนินการปรับปรุงในบางเรื่องใหสอดคลองกับนโยบาย

ของบริษัท และคาดวาจะเริ่มดําเนินการผลิตไดประมาณไตรมาสที่ 2 ซึ่งสอดคลองกับ Demand ที่

กําลังจะเพิ่มขึ้น และสําหรับการตัดสินใจนําสยาม เฟอรโรฯ เขามาก็คิดวาตัดสินใจไมผิด และตอไปนี้ 

Rich Asia และผูถือหุนทุกทาน จะมีแสงสวางที่สดใส ขอใหเชื่อม่ันในทีมบริหารและเชื่อม่ันในตัว

ทานเองที่ตัดสินใจซื้อหุนของ RICH เพราะวาทานมั่นใจวาตองดี ขอใหทานมั่นใจอยางนี้ตอไป ซึ่งใน

นามตัวแทนของผูบริหารขอขอบคุณทานผูถือหุนอีกครั้งหนึ่งที่สนับสนุนกันมาโดยตลอด  

กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดขอตอบคําถามในสวนของจุดคุมทุน

ของสยาม เฟอรโรฯ วา ตามที่ประมาณการไวอยูที่ 7 – 8 ป และในสวนของภาระดอกเบี้ยนั้น จาก

นโยบายการเพิ่มทุนจะชวยลดภาระในสวนนี้ไดบาง  

ผูถือหุน  นายสุพจน  เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุนรายยอย ไดถามวา สยาม เฟอรโรฯ มี Margin สุทธิ อยูที่เทาไร 

และในป 2554 ไดประมาณการรายไดและกําไรของสยาม เฟอรโรฯ ที่จะเขามากี่เปอรเซ็นต และมี

ความเห็นวา เทาที่ไดฟงรูสึกใจชื้น คิดวานาจะดีขึ้น สําหรับตนเองไดเคยเขารวมประชุมเมื่อ 3 ปที่

แลว และเขาใจวาเปน Community ตองมีขึ้นมีลง เปนนักลงทุนก็ตองรับความเสี่ยง ไมไดมาตอวา 

คาดวาตลาดนาจะหวนกลับคืนมา การที่บริษัทเขาลงทุนใน TNP นาจะดีขึ้น และคิดวาผูถือหุนราย

ยอยตองขอฝากความหวังไวกับคณะกรรมการที่มีมุมมองที่กวางไกล พวกเรายังสนับสนุนทาน ขอให

ทําใหถูกตองและโปรงใส ถึงแมวาจะขาดทุนบาง ซึ่งก็ยอมรับวาเกิดจากภาวะภายนอกไมใชเกิดจาก

การกระทําของบริษัท และขอเปนกําลังใจใหบริษัทดวย    

กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดตอบวา กําลังการผลิต

เต็มที่ของสยาม เฟอรโรฯ อยูที่ 240,000 ตัน ตอป ประมาณ 5,000 ลานบาท ซึ่งคาดวารายไดที่เขา

มาตั้งแตไตรมาสที่ 2 จะอยูที่ประมาณ 30% ของกําลังการผลิต และ Magin ประมาณ 2 – 3% 

ผูถือหุน  ผูถือหุน ไดถามวา คาเฉล่ียของสต็อกเหล็กของ RICH ประมาณกี่ตัน 

กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดตอบวา โดยลักษณะของ

ธุรกิจควรสต็อกประมาณ 3 เดือน แตเมื่อเกิดวิกฤตป 2551 ปจจุบันพยายามบริหารสต็อคใหได

ประมาณ 1 เดือน ซึ่งยอดขายของบริษัทอยูที่ 300 – 500 ลานบาท ตอเดือน 

ผูถือหุน  นายสุรฑิณ จุฬาโอฬาร ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดถามวา การซื้อที่ดินมีวัตถุประสงค

เพื่ออะไร เปดเผยตอสาธารณชนหรือไม ราคาประเมินที่ดิน 400 ลานบาท แตบริษัทซื้อในราคา 

1,000 ลานบาท อยากทราบวาเรื่องราวเปนอยางไร 

กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา คําถามนี้นาจะเปนเรื่องของ

สยาม เฟอรโรฯ ผูประเมินราคาอิสระไดประเมินราคาทรัพยสินของสยาม เฟอรโรฯ ซึ่งประกอบดวย 

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง รวมทั้งเครื่องจักรดวย ประมาณ 1,000 กวาลานบาท สําหรับราคาประเมิน

400 ลานบาท เปนราคาประเมินเฉพาะที่ดิน ซึ่งการลงทุนของบริษัทเปนการประเมินมูลคาทรัพยสิน

ทั้งหมดของสยาม เฟอรโรฯ ไมใชเฉพาะที่ดินแตเพียงอยางเดียว 
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ผูถือหุน   นายสมเกียรติ เลิศสิริสถาพร ผูถือหุนรายยอย ไดถามวา ปจจุบันอัตราดอกเบี้ยของบริษัทอยูที่กี่

เปอรเซ็นต 

กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดตอบวา ประมาณ 5 – 7% ขึ้นอยูกับ

สถาบันการเงินแตละแหง 

ผูถือหุน  นายกิตติพงศ  จิระพรชัย  ผูถือหุนรายยอย ไดมีความเห็นวา ขอตั้งขอสังเกตที่บริษัทนําสวนเกิน

มูลคาหุนมาชดเชยผลขาดทุนสะสม คณะกรรมการกําลังสงสัญญาณอะไรใหกับผูถือหุนหรือเปลา 

ถาปนี้ตัดขาดทุนสะสมหมดแลว บริษัทจะจายเงินปนผลในปหนาหรือไม 

 และขอเลาเรื่องผลกระทบของญี่ปุนใหทราบ คือ ตนเองมีเพื่อนที่ทําธุรกิจไมอัดเปนธุรกิจที่ใหญมาก 

อยูที่ประเทศมาเลเซียเพื่อสงใหทางยุโรป และสหรัฐอเมริกา มีพนักงานประมาณ 4,000 คน สงคอน

เทรนเนอรเดือนละหลายรอยตู ซึ่งชวงที่ผานมาไดลงทุนขยายงานสรางโรงงานใหมที่ใหญมาก และ

จะขายโรงงานเกาทิ้ง แตจังหวะนั้นตะวันออกกลางเกิดเหตุการณขับไลรัฐบาล ทําใหธุรกิจหยุดชะงัก 

เงินที่ลงทุนไดลงทุนสรางโรงงานเสร็จไปแลว โรงงานเกาก็ยังขายไมได แตก็ยังคงผลิตตอเนื่องไป แต

เมื่อเกิดเหตุการณสึนามิที่ญี่ปุน ทําใหสถานการณพลิกเลย ปรากฏวา ไมอัดไดปรับราคาขายเพิ่มขึ้น

อีกแผนละ 100 บาท นี่คือจังหวะที่ดี เมื่อสักครูทานประธานกรรมการบริหารไดแจงวา Rich Asia 

สต็อกสินคาเพียง 1 เดือน ในมุมมองของตนเองนาจะปรับสต็อกใหมากขึ้น นั่นคือโอกาสที่จะทํากําไร 

เนื่องจากเหตุการณสึนามิที่ญี่ปุน ทําใหเกิดผลกระทบกับทุกวงการ แตเปนผลกระทบที่ดี และมี

ความเห็นวาแนวโนมเหล็กที่ทานผูบริหารไดคาดการณไว ถูกตองแลว ราคาเหล็กจะไมลดลง ราคา

จะตองปรับขึ้นในปนี้ ดังนั้น ควรปรับสต็อกใหมากขึ้น และเมื่อสักครูที่ทานกลาววา เกาหลี ไตหวันสง

สินคาวัสดุกอสราง ไปที่ญี่ปุนนั้นถูกตองแลว แมกระทั่งสินคาบริโภคก็ถูกสงไปดวย ซึ่งตนเองนั้นอยู

ในธุรกิจสินคาบริโภคทราบขอมูลพอสมควร สําหรับตัวเลขของงบการเงินของบริษัทที่เกิดขึ้นตนเอง

ไมไดตกใจเลย เนื่องจากเห็นวาทานกําลังสรางรากฐานอยู โรงงานใหญตองมีรากฐานที่แนน และส่ิง

ที่ทานวางรากฐานไวไมวาจะเปนโรงงานเสาเข็ม และสยาม เฟอรโรฯ ถามั่นคงแลว เวลาธุรกิจจะ

เติบโตจะไปไดเร็วมาก และเห็นดวยกับมุมมองและแนวทางที่คณะกรรมการไดวางไว และเชื่อวาทาน

กําลังสงสัญญาณวาจะมีเงินปนผลในปถัดไป เพราะวาบริษัทไดตัดขาดทุนสะสมหมดแลว   

กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดกลาววา คณะกรรมการขอขอบพระคุณ

สําหรับขอมูลที่ทานผูถือหุนกิตติพงศไดนํามาแบงปนใหกับทุกคนในที่นี้ ในสวนของการนําสวนเกิน

มูลคาหุนมาชดเชยผลขาดทุนสะสมนั้นบริษัทไดดําเนินการภายใตกฎกติกาที่พึงกระทําได ในเร่ือง

การสงสัญญาณนั้น สุดแลวแตดุลยพินิจของทานผูถือหุน  

ผูถือหุน  นายฮั้งใช  อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดกลาววา ขอบคุณทานผูถือหุนที่ใหมุมมอง ซึ่งจะเปน

แนวทางในการลงทุนในบริษัทอื่น ในเรื่องการสงสัญญาณนั้นผูถือหุนกลาวเองไมเกี่ยวกับบริษัท 

สําหรับคําถามของตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยที่เกี่ยวกับการเขาลงทุนในสยาม เฟอรโรฯ

นั้นซ้ํากับคําถามในการประชุมผูถือหุนเมื่อคราวที่แลวในทุกประเด็น ซึ่งตนเองใหความเชื่อม่ันวา

คณะกรรมการไดทําถูกตองแลว เนื่องจากไดเขารวมประชุมทั้ง 2 ครั้ง ในกรณีสัญญาเชาที่ตั้งโรงงาน

หมดอายุ ถาบริษัทไมมีที่ดินเปนของตนเองจะลําบาก บริษัทจะตองเตรยีมความพรอมไว ซึ่งตนเอง

ขอเปนกําลังใจใหกับกรรมการผูจัดการ ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการวา ส่ิงที่ทานทํา

นั้นถูกตอง และขอขอบคุณที่ทานไดเตรียมอาหารกลางวันใหแกผูถือหุน ไมมีเงินปนผลแตมีอาหารให
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ทาน ขอบคุณเสียงหัวเราะ บรรยากาศการประชุมจะตองสมานฉันท ใหกําลังใจ สุดทายนี้ขอใหทุก

ทาน ไมเจ็บ ไมจน รํ่ารวยกันทุกคน   

ผูถือหุน  นายมนตรี  ปานเจริญ ผูถือหุนรายยอย ไดมีขอเสนอแนะวา ในกรณีที่บริษัทมีการซื้อสินคาจาก

ตางประเทศ รวมทั้งการชําระดอกเบี้ยที่เปนสกุลเงินดอลลาร ปจจุบันคาเงินบาทไดแข็งคาขึ้น ถา

สามารถชําระในชวงนี้จะชวยลดภาระใหกับบริษัท 

กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดกลาวขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ 
 

เมื่อที่ประชุมไมมีขอซักถามอื่นใดอีก ประธานฯ ไดกลาววา ในนามของคณะกรรมการและผูบริหาร ขอขอบคุณ

ทานผูถือหุนทุกทานที่สละเวลามารวมประชุม และขอยืนยันวาคณะกรรมการและผูบริหารทุกคนยึดกฎหมายของตลาด

หลักทรัพยฯ เปนหลัก สําหรับบางเรื่องที่เล็ก ๆ นอย อาจจะเปนเรื่องธุรการที่ดําเนินการรวดเร็ว ซึ่งอาจจะรวบรัดไป 

ขอใหตักเตือนกันดวย คณะกรรมการทุกทานมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลและบริหารกิจการเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดแก  

ผูถือหุนซึ่งเปนเจาของเงินและเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการ สําหรับขอเสนอแนะ ขอตักเตือนตาง ๆ คณะกรรมการจะ

นําไปปรับปรุงใหดีขึ้นในโอกาสตอไป และขอเชิญทานผูถือหุนรวมรับประทานอาหารรวมกัน และกลาวปดประชุม 
 

ปดประชุมเวลา 12.10 น. 
 

 

 

         

        พลเอก    

                     (  วัธนชัย  ฉายเหมือนวงศ  ) 

                                                                                               ประธานที่ประชุม 
 

              

    

     (  นางสาวนงลักษณ  สาโรชสุวรรณ ) 

                  เลขานุการบริษัท 

 

 

 อนึ่ง หลังการเปดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในเวลา 10.00 น. มีผูถือหุนทยอยมาลงทะเบียนเพื่อ

เขารวมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จํานวนผูที่มาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเปน 154 ราย นับจํานวนหุน

ที่ถือรวมกันได 400,604,114 หุน คิดเปนรอยละ 40.06 และมีจํานวนหุนที่ใชสิทธิ 400,604,114 หุน คิดเปนรอยละ 

40.06 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 

 

 

 

 


